

THÔNG TIN

Một số nội dung xử lý tại Trung tâm nghiên cứu bảo vệ động vật nuôi tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân

UBND quận thông tin về tình hình hoạt động và các biện pháp đã xử lý đối với Trung tâm nghiên cứu bảo vệ động vật nuôi có địa chỉ tại số nhà số 17, ngách 80/14, phố Nhân Hòa phường Nhân Chính quận Thanh Xuân như sau:

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh về Trung tâm nghiên cứu bảo vệ động vật nuôi gây ô nhiễm tiếng ồn và ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến đời sống của cư dân trong khu vực có địa chỉ tại số nhà số 17, ngách 80/14, phố Nhân Hòa phường Nhân Chính. UBND quận Thanh Xuân đã chỉ đạo thành lập Tổ công tác do Trạm chăn nuôi và Thú y chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh ghi nhận tình hình thực tế tại cơ sở.

Vào 9h30 ngày 22/7/2019, Tổ công tác đã kiểm tra đột xuất tại Trung tâm nghiên cứu bảo vệ động vật nuôi. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có hai khu nuôi nhốt chó, mèo (48 con chó và 50 con mèo); điều kiện môi trường có mùi hôi và chất thải của động vật, các ô thoáng giữa Trung tâm và khu dân cư không được bịt kín; hai tình nguyện viên đang dọn vệ sinh trong và ngoài khu nuôi nhốt. Cơ sở không có bộ phận văn phòng làm việc. Giám đốc Trung tâm không có mặt vì vậy đã không xuất trình được hồ sơ pháp lý. Tuy nhiên Tổ công tác vẫn tiến hành lập biên bản xác minh thực tế và hướng dẫn biện pháp kỹ thuật tiêu độc khử trùng, khử mùi tại khu nuôi nhốt, yêu cầu Trung tâm bịt kín toàn bộ các ô cửa thông ra bên ngoài nhằm giảm thiểu thấp nhất mùi động vật, tiếng ồn ra xung quanh và cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý cho Tổ công tác.

Ngày 24/7/2019, Tổ công tác tiếp tục kiểm tra đột xuất lần thứ 2. Tại thời điểm kiểm tra, Giám đốc Trung tâm xuất trình hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động của Trung tâm; các cửa thông sang hộ dân đã được bịt tạm thời bằng vật liệu nhẹ và tổ chức phun thuốc khử trùng theo hướng dẫn, đảm bảo vệ sinh môi trường. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Trung tâm đồng thời UBND quận ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính cơ sở với lỗi vi phạm: không có Giấy chứng nhận vệ sinh thú y, số tiền 7 triệu đồng và yêu cầu cơ sở di dời ra khỏi khu dân cư trong tháng 8/2019.

Trước các biện pháp quyết liệt của quận, Giám đốc Trung tâm cam kết thực hiện nghiêm yêu cầu của Tổ kiểm tra. UBND quận Thanh Xuân tiếp tục chỉ đạo Trạm Chăn nuôi và Thú y, UBND phường Nhân Chính giám sát việc thực hiện cam kết di dời và duy trì vệ sinh môi trường của Trung tâm nghiên cứu bảo vệ động vật nuôi đúng quy định./.

